



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแบบ (ผค.1) แบบ (ผค.2) และแบบ (ผค.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเพื่อให้ตรวจสอบพร้อมสามารถทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งรชณี วิสามารด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



ที่ สน 72902/ว 6A0

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000

12 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ตามแบบ (ผด.1) แบบ(ผด. 2) และแบบ (ผด. 5) ตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเพื่อให้ตรวจสอบพร้อมสามารถทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุทุกประเภท

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบทราบข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบโดยทั่ว ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุ่งรัตน์ วิสามารด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

กองคลังฯ

โทร./โทรสาร 0-4217-0657

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”